

Số: /PVHTT-TT

Văn Quan, ngày tháng 10 năm 2024

V/v tuyên truyền Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17/9/2024 về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều kiện phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm; tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 24/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 2081/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 30/9/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 566-CV/BTGHU ngày 26/9/2024; Công văn số 567-CV/BTGHU ngày 27/9/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Quan về việc tuyên truyền Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều kiện phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm; tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 24/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Để thực hiện công tác tuyên truyền truyền Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 24/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Quan đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều kiện phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm.

- Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian qua đối với việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông; sự chuyển biến

tích cực về ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa, ứng xử khi tham gia giao thông, góp phần làm cho hoạt động giao thông văn minh và an toàn hơn trong đại bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân; những hạn chế cần khắc phục trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang thiếu gương mẫu, vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, thậm chí có hành vi không chuẩn mực, không chấp hành việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, nhất là trong việc kiểm tra vi phạm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; cá biệt có một số trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn giao thông làm chết người, bỏ trốn khỏi hiện trường, chống đối, không hợp tác việc kiểm tra, giải quyết của cơ quan chức năng, gây bức xúc trong Nhân dân.

- Tuyên truyền nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang là do thiếu tu dưỡng, rèn luyện bản thân, chưa nhận thức đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; Thủ trưởng, lãnh đạo một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang chưa quan tâm trong quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; buông lỏng kỷ luật, kỷ cương, thiếu trách nhiệm trong quản lý cán bộ, bao che, không xử lý kỷ luật nghiêm túc, đúng quy định khi cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm để chần chừ, nhắc nhở chung trong cơ quan, đơn vị. Một số vụ tai nạn giao thông do cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn gây ra, việc này làm ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức, gây bất bình trong Nhân dân.

- Tuyên truyền việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang trong chấp hành pháp luật về giao thông có ý nghĩa rất quan trọng để định hình lại thói quen chấp hành pháp luật, trước hết là pháp luật giao thông, cũng như các quy định khác của pháp luật trong toàn xã hội. Khi có thông báo của cơ quan chức năng về việc cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm, cơ quan quản lý cán bộ căn cứ quy định của pháp luật về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và quy định riêng của cơ quan, đơn vị phải thực hiện quy trình xử lý nghiêm theo quy định; việc xử lý phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nghiêm cấm việc bao che, giấu giếm khuyết điểm cho cán bộ, công chức, viên chức vi phạm và định kỳ hàng năm trao đổi kết quả xử lý kỷ luật với cơ quan gửi thông báo vi phạm để tổng hợp. Xem xét trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang có nhiều người vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của lực lượng thực thi công vụ hoặc xử lý không nghiêm minh, chưa kịp thời cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý. Lực lượng chức năng tuân thủ tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không chấp nhận việc can thiệp, tác động để bỏ qua lỗi vi phạm; xử lý kỷ luật nghiêm đối

với cán bộ không xử lý triệt để, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình xử lý vi phạm hành chính về giao thông.

- Tuyên truyền việc các cơ quan, tổ chức, đơn vị xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định; việc biểu dương, khen thưởng các điển hình cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Tuyên truyền về vinh dự, trách nhiệm và yêu cầu về tiên phong, gương mẫu trong chấp hành pháp luật về giao thông trong cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang; việc vận động bạn bè, người thân chấp hành và không lợi dụng uy tín, vị trí công tác để can thiệp vào việc xử lý vi phạm giao thông của các lực lượng chức năng, nhất là vi phạm nồng độ cồn.

1.2. Tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 24/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

- Tuyên truyền về quan điểm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH): Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết; an toàn cháy, nổ là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của huyện Văn Quan. Lấy chủ động phòng ngừa là chính, lấy phòng ngừa là “cơ bản - chiến lược - lâu dài”, làm tốt công tác phòng cháy để ngăn ngừa cháy, nổ với phương châm: Từng nhà an toàn; từng thôn, khu phố an toàn; từng xã, thị trấn an toàn; từng doanh nghiệp an toàn. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm bốn tại chỗ “chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. Phải ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới không để xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đề cao hơn nữa ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong PCCC và CNCH.

- Tuyên truyền các quy định pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác PCCC và CNCH đảm bảo thực chất, toàn diện; việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC là một trong các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, hội viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ PCCC và CNCH. Đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH.

2. Hình thức tuyên truyền

2.1. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện: tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị.

2.2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn quản lý thông qua các hình thức như:

- Biên tập tin, bài phát trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, phổ biến tại cuộc họp, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, thôn, phố...

- Đăng tải tin, bài trên Trang thông tin điện tử của huyện, các xã, thị trấn.

- Tuyên truyền cổ động trực quan: treo băng rôn, khẩu hiệu...tuyên truyền lưu động trên đường phố, khu vực đông dân cư.

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện chỉ đạo Đội tuyên truyền lưu động tăng cường tuyên truyền lưu động trên đường, phố...biên tập tin, bài cung cấp cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

(Gửi kèm theo Công văn này Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 24/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Quan đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các nội dung trên và báo cáo kết quả công tác tuyên truyền khi có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- UBND huyện (b/c);
- Lãnh đạo Phòng VH TT;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hà Thị Thanh Thúy